



คณะกรรมการศึกษาระบบ สพช.สป.๒
3 ต.ค. 2555

เลขที่รับ 19104 วันที่

บัณฑิตวิทยาลัย 15/๐๘ น.

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ () นน.
() กง. () บก. () สจ.
() ศก. () กษ. () กษ. 10110 นส. () จส.

18 กันยายน 2555

ที่ ศธ 0519.12/4๑๖๖

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการสัมมนาวิชาการ จำนวน 1 ฉบับ

แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ จำนวน 1 ฉบับ

ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยโครงการปริญญาเอกสาขาการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร จะจัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความท้าทายของนักการศึกษาไทย”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับเป้าหมาย โอกาส ผลกระทบ
และความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในมิติด้านการศึกษาจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงเป็นการเสริมสร้าง
ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันการศึกษา และแนวทางในการปรับตัวเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนา
ดังกล่าวใน วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและ
การศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง รายละเอียดดังในเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์ นิสิต นักศึกษาในคณะเข้าร่วมการสัมมนา
ในครั้งนี้ โดยส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการสัมมนากลับมายัง สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทรสาร 0-2258-4119 หรือทาง E-mail: CurriculumSWU@hotmail.com
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพรรณษา สุวรรณชาติ โทร. 089-688-8585
จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โทร.02-649-5000 ต่อ 5664

โทร.สาร 0-22600-132



โครงการสัมมนาวิชาการ
“การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความท้าทายของนักศึกษาไทย”
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักการและเหตุผล

การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาไทยเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้คำขวัญ “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม (One Vision, One Identity, One Community)” ถือเป็นความท้าทายของนักศึกษาไทยทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติการ เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้ การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบอาเซียน ได้ระบุไว้ในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประกอบด้วย การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ การส่งเสริมทุนอาเซียนและเครือข่ายการศึกษา การส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกัน และการพัฒนาเยาวชนอาเซียน มีความชัดเจนในเป้าหมายของการให้ประชากรอาเซียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงในปี พ.ศ. 2558 การแลกเปลี่ยนการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนในกลุ่มอาเซียนเป็นเวลา 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปี การส่งเสริมความร่วมมือ และการดำเนินงานเครือข่ายรูปแบบต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การจัดทำหลักสูตรอาเซียนศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การพัฒนาผู้นำเยาวชนอาเซียนอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการแข่งขันระดับเยาวชนด้านต่างๆ เป็นต้น ซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจว่า การพัฒนาของประเทศไทยครั้งนี้ จะสามารถสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะมาถึงหรือไม่

ด้วยเหตุผลและความสำคัญของการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนดังกล่าว สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะหน่วยงานที่จัดการศึกษาด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร จึงได้ดำเนินการศึกษาสำรวจความรู้ความเข้าใจและความต้องการของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษารวมทั้งนักวิชาการทั้งหลายที่มีความเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรถึงสภาพความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และได้นำผลการสำรวจนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา วจ 701 วิธีวิทยาวิจัยขั้นสูง พต 701 วิธีการคิดเชิงตรรกะทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร วจ 703 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย และ วจ 702 สัมมนาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ในปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมา และจากข้อค้นพบในการศึกษาที่ว่า นักการศึกษาของไทยบางส่วนยังคงขาดความรู้ความเข้าใจและต้องการเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในด้านการศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์ ทางสาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรจึงร่วมกับทางบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความท้าทายของนักศึกษาไทย” ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี

2555 ได้เวียนมาครบปีก็วาระหนึ่ง และเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร โดยมุ่งหวังผลของการสัมมนาวิชาการนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนานำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้กับการก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับเป้าหมาย โอกาส ผลกระทบ และความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในมิติด้านการศึกษาจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันการศึกษา และแนวทางในการปรับตัวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. เพื่อเป็นการเปิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทและการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักการศึกษาไทย
4. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบริการวิชาการแก่สังคมและเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา พต 701 วิธีการคิดเชิงตรรกะทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ พต 804 บริบททางสังคมและจิตวิทยาเพื่อการออกแบบการพัฒนาหลักสูตร

กำหนดการสัมมนา

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2555 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.

สถานที่จัดการสัมมนา

ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้าหมาย

- จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาที่คาดว่าจะเข้าร่วมประมาณ 200 คน ประกอบด้วย
1. ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 2. ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ
 3. นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยราชการและหน่วยงานเอกชน รวมทั้ง
 4. ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการดำเนินงาน

- การจัดเวทีการประชุมสัมมนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- ปาฐกถาเกียรติยศ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
 - เวทีการเสวนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน

1. จากงบประมาณสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 98,300 บาท (เก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนวิทยากร 13,800 บาท
- ค่าเดินทางวิทยากร 8,000 บาท

- ค่าจัดทำเอกสาร ค่าตกแต่งสถานที่ 13,000 บาท
 - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุม (300 บาท/คน x 200 คน) 60,000 บาท
 - ค่าของที่ระลึกวิทยากร (500 บาท/คน x 7 คน) 3,500 บาท
2. ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง จากหน่วยงานต้นสังกัด

หมายเหตุ - ข้าราชการสามารถเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง จากหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ผลผลิตของโครงการ (Output)

1. กิจกรรมการสัมมนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น “การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความท้าทายของนักการศึกษาไทย”
2. แนวคิดในการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสำหรับสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. การพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเสริมสร้างองค์ความรู้และบรรยากาศทางวิชาการ

ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)

1. คณาจารย์และนิสิตได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างนักวิชาการศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของสาขาและมหาวิทยาลัย
2. เสริมสร้างทักษะและความเป็นผู้นำทางวิชาการแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เข้าร่วมโครงการ
3. เสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความเป็นสากลของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เข้าร่วมโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI)

1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อภาพรวมของโครงการ อยู่ในระดับดี
2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไม่น้อยกว่า 3 แนวคิด

คณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ

รศ. ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล	ที่ปรึกษาโครงการ
ผศ. นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล	ที่ปรึกษาโครงการ
ผศ. ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ	ที่ปรึกษาโครงการ
อ. ดร.ดนุชดา จามจรี	หัวหน้าโครงการ
อ. ดร.วิญญู อยู่นิสิต	กรรมการ
ผศ. เรือโท ดร.ไพบูลย์ อ่อนมั่ง	กรรมการ
อ. ดร.มารุต พัฒนาผล	กรรมการ
นิสิตดุขภูมิจิตสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร	กรรมการ
น.ส.สุพรรณษา สุวรรณชาติรี	กรรมการและเลขานุการ

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก (SSAP) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SSAP2-09 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านบัณฑิตศึกษา

เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต

ตัวบ่งชี้ 3.2 (สกอ. 3.2) ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ 5.1 (สกอ. 5.1) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ 5.2 (สกอ. 5.2) กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ตัวบ่งชี้ 5.3 (สมศ. 8) ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ 6.1 (สกอ. 6.1) ระบบกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ 6.2 (สมศ. 10) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม



กำหนดการสัมมนาวิชาการ

เรื่อง “การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความท้าทายของนักการศึกษาไทย”

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร

เวลา 08.30 – 09.00 น. เปิดการประชุม

ประธาน ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กล่าวรายงาน ผศ.ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

เวลา 09.00 – 10.00 น. ปาฐกถาเกียรติยศ “การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความท้าทายทางการศึกษาไทย”

โดย นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

เวลา 10.00 – 12.00 น. เสวนาเรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้าการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน”

ผู้ร่วมเสวนา

ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล นักวิชาการสื่อสารมวลชน

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.ศรพล ตูลยะเสถียร ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์เสถียรภาพเศรษฐกิจ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง

ผู้ดำเนินรายการ ดร.ดนุตา จามจรี

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 15.00 น. เสวนาเรื่อง “ฝ่าวิกฤติบัณฑิตศึกษา: โอกาสและความท้าทาย”

ผู้ร่วมเสวนา ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม

ผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ

ปิดการประชุม

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ไม่มีค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม



แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ

เรื่อง “การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความท้าทายของนักการศึกษาไทย”

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

คำชี้แจง กรุณากรอกรายละเอียดและทำเครื่องหมายให้ชัดเจน

ยินดีเข้าร่วมการสัมมนา จำนวน.....คน

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	E - mail

ไม่สามารถเข้าร่วมการสัมมนา

ชื่อ-นามสกุลผู้ประสานงาน

ตำแหน่ง.....หน่วยงาน

ที่อยู่

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

E-mail address

หมายเหตุ กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการสัมมนาไปยัง สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทรสาร 02-260-0132 หรือทาง E-mail: CurriculumSWU@hotmail.com
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 สอบถามเพิ่มเติม คุณสุพรรณษา สุวรรณชาติ โทร. 089-688-8585